

ส.บ.ม.ท.ห่วงใยสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในโรงเรียน

■ นำเสนอเมื่อ 2 ก.พ. 2563

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 มีหญิงชาวจีนเดินทางจากคุนหมิงมาเชียงใหม่ป่วยมีอาการมีน้ำมูกและไอเล็กน้อย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผลจากการตรวจของคอและจมูก ตรวจโดยห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต่อมาวันที่ 25 มกราคม 2563 ผู้ป่วยยังคงมีไข้ คณะแพทย์จึงได้มีการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง

แต่ผลการตรวจตัวอย่างจากช่องจมูกและคอก็ยังคงไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จากห้องปฏิบัติการทั้งสองแห่ง ต่อมาวันที่ 27 มกราคม 2563

ผู้ป่วยดังกล่าวยังมีไข้จึงได้ทำการตรวจซ้ำอีกพบว่ามีปอดอักเสบจึงได้มีการนำน้ำในปอดไปตรวจจึงพบว่าคนไข้รายนี้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

และกระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศยืนยันว่าคนไข้ชาวจีนผู้ป่วยเป็นโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จากข้อมูลขอเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่าการตรวจคนหาว่าคนไข้รายใดป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้นไม่สามารถตรวจพบได้โดยง่าย

การตรวจจากห้องปฏิบัติการที่ใดมาตรฐานทั้งสองแห่งก็ยังไม่สามารถตรวจพบได้ทั้งๆที่คนไข้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว

ดังนั้นการที่มีการใช้เครื่องมือสแกนอุณหภูมินักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทางสนามบินต่างๆเพียงอย่างเดียวมันย่อมไม่มีทางที่จะตรวจพบได้โดยเฉพาะคนไข้ชาวจีนที่ใช้วิธีการกินยาลดไข้ก่อนลงจากเครื่องบิน การที่รัฐบาลยังคงอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาจากประเทศจีนที่เป็นแหล่งระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในขณะนี้มัน โดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

การกล่าวอ้างว่าเป็นการส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยวที่เห็นว่ามันจะเป็นการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวมากกว่าส่งเสริม เพราะขณะนี้สังคมทั้งโลกต่างรู้สึกวาทันทีที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาจากประเทศจีนที่นั่นไม่มีความปลอดภัยจากโรคร้าย

นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นก็คงไม่อยากจะมาประเทศไทยอีกนานเนื่องจากเกรงการตกค้างของเชื้อโรค

พี่น้องประชาชนชาวจีนเป็นมิตรที่ดีของประเทศไทยมีการเกื้อกูลกันและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

แต่ในสถานการณ์เช่นนี้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวจีนยอมเข้าใจในสถานการณ์

ดังนั้นจึงขอวิงวอนไปยังรัฐบาลไทยขอได้โปรดทบทวนแนวคิดในเรื่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

โดยหากนักท่องเที่ยวรายใดชาติใดเดินทางมาจากประเทศที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้

ต้องงดให้เขาประเทศไทยสักกระยะหนึ่งก่อน รอจนกว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติก็จึงปฏิบัติต่อกันเช่นเดิม

ในส่วน of สถานศึกษานั้น

นายรัชชัยย์เปิดเผยว่าโดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าถ้าพบว่านักเรียนคนใดมีอาการที่คล้ายกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ก็ต้องให้หยุดเรียนอยู่ที่บ้าน

และขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนประสานขอความร่วมมือโรงพยาบาลในท้องถิ่นส่งบุคลากรทางการแพทย์มาทำการเก็บของเหลวของคนไข้ที่บ้านของคนไข้ไปทำการตรวจวิเคราะห์ พร้อมทั้งให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้น ทั้งนี้เพราะหากให้นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนหรือเดินทางไปโรงพยาบาล

คนไข้จะไปแพร่เชื้อโรคนี้โดยไม่รูตัวในสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ยากแก่การเยียวยา

และถ้าไปแพร่เชื้อโรคนี้ที่โรงเรียนก็จะทำให้เกิดปัญหาขนาดใหญ่ที่ต้องกักตัวบุคคลกันเป็นจำนวนมากทั้งบุคลากร

นโรงเรียนและบุคลากรที่บ้านของนักเรียนและครูทุกคนรอบครัว จะอุ่นวยมากเกินกว่าที่รัฐจะรับได้
นายรัชชัยยกไว้ในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก นายรัชชัยย์ ศรสวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ส.บ.ม.ท.)